

Số: 22 /TB-UBND

Bình Định, ngày 06 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 28/02/2017, tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo để sơ kết tình hình thực hiện nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Tham dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác, lãnh đạo UBND các huyện ven biển và thành phố Quy Nhơn, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các ngân hàng thương mại: Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Định, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh tỉnh Bình Định, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Phú Tài, Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh tỉnh Bình Định, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh tỉnh Bình Định, đại diện lãnh đạo Công ty Bảo hiểm PJICO. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ, đến nay, tỉnh ta đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện và đã đạt một số kết quả như sau: đã phê duyệt 18 đợt các chủ tàu đủ điều kiện vay vốn đóng mới cho 289 tàu, đạt 94,75% (289/305 tàu). Đã có 55 chủ tàu ký HĐ tín dụng với các Ngân hàng và đã giải ngân cho 52 hợp đồng với số tiền 766,199 tỷ đồng. Đã phê duyệt 06 đợt các chủ tàu đủ điều kiện vay vốn nâng cấp cho 49 tàu cá (võ gỗ) thực hiện mua sắm ngư lưới cụ, trang thiết bị đánh bắt xa bờ. Đã phê duyệt Danh sách các tàu cá đủ điều kiện đăng ký để được hưởng chính sách bảo hiểm theo ND 67 cho 2.939 tàu (Quy Nhơn: 180 tàu, Phù Cát: 324 tàu, Phù Mỹ: 202 tàu, Hoài Nhơn: 2.089 tàu). Đến nay, Công ty Bảo hiểm Pjico đã ký hợp đồng bảo hiểm với tổng kinh phí ngân sách nhà nước phải hỗ trợ là 47.395,756 triệu đồng (Thân tàu, ngư lưới cụ: 43.302,857 triệu đồng cho 1.455 tàu; Thuyền viên: 4.092,900 triệu đồng cho 13.643 thuyền viên). đã tổ chức đào tạo 02 lớp thuyền viên vận hành tàu vỏ thép với 60 người tham gia tại Quy Nhơn và Hoài Nhơn (mỗi lớp 30 người) trong năm 2015. Năm 2016 Bình Định có kế hoạch phối hợp tổ chức đào tạo 280 thuyền viên vận hành tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới. Tuy nhiên, những kết quả đạt được nêu trên là còn chậm so với yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu là do: công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các thủ tục để ngư dân biết và tham gia còn nhiều hạn chế; những vướng mắc về cơ chế, chính sách chậm được tháo gỡ; một số mẫu thiết kế tàu vỏ thép còn bất cập, chưa phù

hợp với tập quán đánh bắt của ngư dân và cần điều chỉnh cho phù hợp; sự thiếu quyết liệt của một số cấp chính quyền địa phương và một số ngân hàng trong chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện; một bộ phận ngư dân còn thụ động, trông chờ, do dự trong việc thực hiện các thủ tục để vay vốn. Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ven biển, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định các ngân hàng thương mại tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Chủ tịch UBND các huyện ven biển và thành phố Quy Nhơn tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho ngư dân về Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ, Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 47/2016/QĐ-TTg ngày 31/20/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và hướng dẫn ngư dân tiếp tục tham gia đăng ký vay vốn đóng mới tàu cá để đạt chỉ tiêu đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phân bổ. Tiếp tục chỉ đạo Tổ thẩm định tăng cường công tác thẩm định hồ sơ đăng ký vay vốn của ngư dân đảm bảo đúng đối tượng và nhanh chóng. Giao Chủ tịch UBND các huyện ven biển và thành phố Quy Nhơn chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn và ngư dân để giải quyết những vướng mắc về thủ tục vay vốn nhằm giúp ngư dân được vay vốn trong thời gian sớm nhất, đồng thời giao phòng Tài chính phối hợp với các ngân hàng thương mại đôn đốc ngư dân để thu hồi nợ đến hạn, tổng hợp báo cáo UBND huyện chỉ đạo.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định chỉ đạo các ngân hàng thương mại tham gia chương trình tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP tích cực phối hợp với các cơ quan, UBND các huyện ven biển, thành phố Quy Nhơn để giải quyết những vướng mắc, sớm ký hợp đồng cho ngư dân vay vốn đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời yêu cầu các ngân hàng thương mại không đặt thêm các quy định khác ngoài những quy định do Bộ Tài chính đã ban hành khi thực hiện các thủ tục cho ngư dân vay vốn. Đối với các khoản nợ đến hạn của ngư dân, các ngân hàng thương mại phối hợp với Ban Chỉ đạo của các địa phương để đôn đốc, hướng dẫn ngư dân thực hiện theo quy định.

3. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện ven biển và thành phố Quy Nhơn triển khai thực hiện công tác thẩm định hồ sơ đề nghị vay vốn của ngư dân đảm bảo nhanh chóng, chính xác, đúng đối tượng; đồng thời tiếp tục tổ chức đối thoại với ngư dân và các ngân hàng thương mại để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm giúp ngư dân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ theo đúng kế hoạch và tiến độ đã đề ra. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các ngân hàng thương mại làm việc với các cơ sở đóng tàu để thống nhất cơ chế giám sát nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ và thiết kế mẫu tàu khi thực hiện đóng mới tàu cá cho ngư dân. Khi phát

hiện tàu đóng mới không đảm bảo về chất lượng, không đúng thiết kế mẫu kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh để có ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

4. Đề nghị các ngân hàng thương mại tham gia chương trình tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tích cực thẩm định, cho vay vốn để ngư dân sớm được vay vốn theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.

5. Yêu cầu Công ty Bảo hiểm PJICO sớm hoàn thành các thủ tục để xem xét trách nhiệm của các bên liên quan trong hợp đồng bảo hiểm thân tàu đối với tàu cá bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận.

UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan liên quan triển khai, thực hiện./

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố ven biển;
- Thành viên BCD NĐ 67 tỉnh;
- Cty PJICO;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (16b).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thi